



## สารของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นายวัลลภ พริ้งพงษ์

เนื่องในโอกาสวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗

เนื่องในโอกาสวันครูที่ ๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ผมในฐานะอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอแสดงความระลึกถึง ความปรารถนาดี และความเคารพภักดีมายังผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่าน

งานวันครูในปี ๒๕๕๗ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และส่งเสริมเชิดชูเกียรติครู และวิชาชีพครูอันเป็นการธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติแล้ว ยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ต่อเนื่องจากปีที่แล้ว ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีมติอนุมัติให้นำนามพระมหากษัตริย์ราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นแม่ และครูแห่งแผ่นดิน” ด้วยทรงเห็นว่าการศึกษาคือสิ่งจำเป็นเพราะจะช่วยพัฒนาชีวิต สังคม และประเทศชาติ และทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างทรงเป็นครูของพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ ทรงสอนให้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ทรงเน้นเรื่องการคิดเป็นทำเป็น แก้ปัญหาเป็นด้วยตนเองเป็นหลัก ทรงอุปถัมภ์เยาวชนผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาและส่งเสริมให้ราษฎรศึกษาด้วยตนเองและให้มีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มพูนรายได้ผ่านศูนย์ศิลปาชีพและโครงการศาลารวมใจ รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาของภิกษุ สามเณร ตลอดจนการจัดให้มีห้องสมุดในส่วนภูมิภาค ทรงมีแต่ “ให้” อันเป็นคุณลักษณะเด่นของความเป็นครูแห่งแผ่นดินไทยโดยแท้ คราวอย่างหนึ่งที่ครูทั้งหลายจะได้สัมผัสในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

การพัฒนาคนโดยการจัดการศึกษาและปฏิรูปการศึกษานับว่าเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมของประชาชนให้สอดคล้องกับสังคมโลกที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงมีนโยบายในการพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและการเรียนรู้ในปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งได้พัฒนาระบบวิทยฐานะครูให้เชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ดูแลระบบสวัสดิการ ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจของครูให้ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอนและคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ

สุดท้ายนี้เพื่อเป็นการรำลึกถึงความสำคัญของ “ครู” ซึ่งเป็นปวงชนที่เสียสละ และมีบทบาทสำคัญในการอบรมสั่งสอน หล่อหลอม และกล่อมเกล่าเด็กและเยาวชนของชาติให้เป็นคนเก่ง คนดี เต็มโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างปกติสุข ในโอกาสนี้ จึงใคร่ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพ พระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนอนุภาพแห่งบูรพาจารย์ จงดลบันดาลให้ผู้บริหารสถานศึกษาครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่านมีความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงและสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนา ตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๕๗

(นายวัลลภ พริ้งพงษ์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น